

Công ty Điện lực Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong năm 2024

21:24 09/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Bám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chính quyền địa phương, sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao, đảm bảo mục tiêu cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh và đời sống dân sinh trong tỉnh.



Đại biểu tham dự Hội nghị.

Ngày 9/01, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2024; triển khai kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND; ông Nguyễn Đức Thiện, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC); đại diện lãnh đạo các

ban, sở, ngành cấp tỉnh, các Ban EVNNPC và PC Thanh Hóa.

Năm 2024, trước những thách thức về cung ứng điện đưa ra, đặc biệt là vào cao điểm nắng nóng kéo dài của mùa hè, PC Thanh Hóa đã chủ động bám sát chỉ đạo của EVNNPC thực hiện các giải pháp trong công tác tiết kiệm điện, dịch chuyển phụ tải, điều chỉnh phụ tải đạt hiệu quả cao.

Theo đó, trong năm công ty đã tập trung đẩy nhanh tiến độ về đích các dự án đầu tư xây dựng, thực hiện xử lý khiếm khuyết đường dây, luân chuyển thay máy biến áp quá tải... Đặc biệt, hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh được bổ sung thêm nguồn từ dự án 500kV mạch 3 - Dự án có vai trò chiến lược trong việc tăng cường liên kết trực truyền tải điện giữa miền Bắc và miền Trung đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế, nhất là các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm của tỉnh và phục vụ đời sống nhân dân. Việc tổ chức thi công thần tốc và hoàn thành với thời gian ngắn kỷ lục dự án này đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc, là thành tích to lớn, thành quả xuất sắc đáng tự hào của ngành điện Việt Nam. Điều này đã góp phần tạo khí thế, niềm tin và động lực để tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động PC Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2024.

Năm 2024, PC Thanh Hóa tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh về đích thắng lợi và vượt mức kế hoạch giao với những con số ấn tượng thể hiện cho sự đoàn kết cùng chung sức, đồng lòng với nỗ lực lớn, quyết tâm cao của cả tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên trong toàn đơn vị.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn trong tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Các hoạt động tri ân khách hàng, tuần lễ hồng... được duy trì đều đặn xuyên suốt 10 năm qua. Bên cạnh đó đơn vị đã có sự đóng góp quan trọng để tạo nên kỳ tích Dự án đường dây 500kV mạch 3; cử 3 đội xung kích gồm 60 cán bộ, công nhân viên cùng phương tiện chuyên dụng, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ sửa chữa lưới điện để hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khẩn trương khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra...

Từ những kết quả đạt được, với động lực mới, khí thế mới, PC Thanh Hóa đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và nhóm các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm cung ứng điện phục vụ toàn diện các nhu cầu của địa phương với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2025 và các năm tiếp theo.



Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và chúc mừng Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên PC Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng đạt được những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh. Kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành công chung của tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được của năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, PC Thanh Hóa cần phải có sự điều hành linh hoạt trong lĩnh vực phân phối điện, đảm bảo hài hòa giữa sản lượng điện cấp cho sinh hoạt và sản lượng điện cấp cho sản xuất công nghiệp cùng các dịch vụ khác. Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2025 cần có biện pháp cụ thể bảo đảm cấp điện ổn

định, an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết. Trong đó, cần tập trung các biện pháp bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị và có phương án sửa chữa, có vật tư dự phòng khi sự cố xảy ra, bố trí đủ nhân lực hợp lý làm việc trong ngày tết, tuyệt đối không để xảy ra mất điện trên diện rộng, kéo dài.

Để nâng cao chất lượng cung cấp điện, đơn vị cần quan tâm, bố trí kế hoạch vốn đầu tư các trạm biến áp chống quá tải, giảm bán kính cấp điện cho các tổ chức kinh doanh điện năng và hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức kinh doanh điện năng trong quản lý, vận hành hệ thống lưới điện; tập trung đầu tư, cải tạo lưới điện 110kV, lưới điện trung thế, ưu tiên cho khu kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu du lịch. Quan tâm đẩy mạnh công tác tiếp nhận các công trình điện, đặc biệt là công trình điện thuộc hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung tại các dự án khu đô thị, khu dân cư, khu chung cư, đầu tư, nâng cấp đảm bảo cấp điện an toàn cho khách hàng.

Nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, công ty cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về tiết kiệm điện và an toàn trong sử dụng điện, đặc biệt là chỉ đạo Điện lực trực thuộc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng lưới điện thông minh để điều hành nhanh chóng, chính xác và ứng phó kịp thời với các sự cố xảy ra.



Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Nguyễn Đức Thiện cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Đây là điều kiện hết sức quan trọng để giúp cho Tổng công ty nói chung và PC Thanh Hóa nói riêng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với tổng công ty, đây cũng là năm Dự án Đường dây 500kV mạch 3 có sự tham gia của toàn ngành nói chung và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng, trong đó PC Thanh Hóa. Bằng sự lãnh chỉ đạo tập trung, đồng bộ và linh hoạt, các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm được Tổng công ty hoàn thành, là đơn vị dẫn đầu về sản lượng điện thương phẩm toàn EVN, đảm bảo cung cấp đủ điện cho 27 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện rất vui mừng, ghi nhận và biểu dương trước sự cố gắng, nỗ lực của PC Thanh Hóa để đạt các chỉ tiêu được giao, điểm mới là trong công tác quản trị đang được đơn vị thí điểm triển khai và dần đi vào nề nếp.

Thanh Hóa hiện đang là tỉnh có mức tăng trưởng kinh tế bứt phá, nhất là lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Tổng công ty cam kết sẽ đảm bảo phương châm “Điện đi trước một bước” đáp ứng phục vụ kịp thời yêu cầu đặt ra của địa phương. PC Thanh Hóa cần chủ động bám sát, nắm bắt tình hình địa phương, sớm tham mưu cho Tổng công ty để có kế hoạch triển khai đầu tư các dự án cho phù hợp.

Bước sang năm 2025, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện đề nghị PC Thanh Hóa tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là về công tác cung ứng điện, đẩy nhanh đầu tư xây dựng, giảm sự cố và thời gian xử lý sự cố trong quản lý vận hành lưới điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, công tác vệ sinh an toàn lao động cần chú trọng với tôn chỉ “con người là tài sản quý báu nhất”. Tạo điều kiện đầu tư cho cơ sở hạ tầng, phương tiện, công cụ dụng cụ làm việc, quan tâm đến đời sống, công việc, sức khỏe, tinh thần của người lao động hướng tới xây dựng lực lượng ổn định, chính quy và hiện đại.



Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Thiện trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc PC Thanh Hóa.



Khen thưởng cho các tập thể hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2024.

Cũng tại hội nghị, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Đức Hậu, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa kể từ ngày 8/01/2024. Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2024.

Với những kết quả đạt được trong năm 2024, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024”, Tổng công ty Điện lực miền Bắc tặng cờ “Đơn vị đạt giải Ba hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2024”.

Tranh thủ thời cơ, thuận lợi, với tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm nỗ lực phấn đấu vươn lên, CBCNV-LĐ Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2025, góp phần cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh khơi dậy khát vọng vươn lên đổi mới, sáng tạo xây dựng quê hương Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/cong-ty-dien-luc-thanh-hoa-hoan-thanh-xuat-sac-toan-dien-cac-mat-cong-tac-nam-2024>